

Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 2024

BỆNH VIỆN BẠCH MA	
SỐ: 5142
ĐẾN Ngày: 16/8/2024
Chuyên:
Số và ký hiệu HS:

Thính gửi: Bác sĩ Nguyễn Minh Châu
 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hải Sơn, phòng 305
 Phòng kính gửi tới quý bác sĩ cũng nhân viên khoa Tiêu hóa gan mật.

Bố tôi là Trần Công Hợp, sinh năm 1958 nhập viện điều trị tại Trung tâm tiêu hóa gan mật tại giường 31, phòng 305 từ ngày 03/8/2024 đến ngày 16/8/2024.

Bố tôi được chuyển từ bệnh viện HNS tại Nam Sơn trong tình trạng cấp cứu do viêm tụy, chảy máu một non, phình động mạch chủ bụng, ... với thể trạng suy kiệt sức khỏe. Khi nhập viện cấp cứu, bố tôi đã được các bác sĩ đón nhận, hỗ trợ kịp thời, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất với tình trạng của bố tôi. Đồng thời gia đình cũng được đội ngũ bác sĩ tư vấn, hướng dẫn tạo điều kiện hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bố tôi yên tâm điều trị.

Bố tôi cũng gia đình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bác sĩ Nguyễn Mỹ Minh Châu và điều dưỡng Nguyễn Thị Hải Sơn đã trực tiếp điều trị cho bố tôi, bệnh lý vô cùng nghiêm trọng; u tụy mãn, phình giãn đầu tụy, K xoang lách, giãn tĩnh mạch, giãn động mạch chủ bụng, thể trạng yếu và bất cứ lúc nào cũng có thể dọa mất mạng. Nhưng với tài năng, tận tâm và tấm lòng y đức, bác sĩ Châu đã chỉ định nút mạch thành công ở giả phình như một đầu tụy, giúp bố tôi chấm dứt được các cơn đau kéo dài 2 tuần. Sau khi nút mạch, bố tôi được các bác sĩ đặc biệt điều dưỡng Nguyễn Thị Hải Sơn chăm sóc chu đáo, nhiệt tình. Đến nay thể trạng của bố tôi đã khỏe hẳn rất nhiều, đã có thể xuống giường tập đi lại vận động.

Bằng cả tấm lòng, gia đình chúng tôi xin được gửi tới bác sĩ Châu, điều dưỡng Sơn và toàn thể y bác sĩ trong khoa lời cảm ơn chân thành nhất. Mặc dù bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, các bác sĩ cũng chịu nhiều áp lực trong công việc, tuy nhiên bác sĩ cũng các y tá, điều dưỡng làm việc nhiệt tình, tận tâm, tận tụy với bệnh nhân và người nhà hiểu phác đồ điều trị.

Với những gì tập thể y bác sĩ, đội điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai đặc biệt là Trung tâm
tiêu hoá gan mật, tụy đã dành cho bố tôi, một lần nữa giữa dòng chúng tôi xin được
giãi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Xin kính chúc toàn thể các y
bác sĩ lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Thay mặt gia đình ông Trần Long Hiệp

Helenky

Công gái Trần Thị Khánh Linh